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Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga sendir eftirfarandi umsögn:

Meirihluti bæjarráðs fagnar framkomnu frumvarpi og bindur miklar vonir við að þau atvinnutækifæri 
sem skapast á Suðurnesjum við uppbyggingu og rekstur álvers f Helguvík hafi jákvæð áhrif á 
samfélagið á Suðurnesjum.

Bæjarráð ftrekar jafnframt þá afstöðu sfna að eðlilegt sé að háspennulínur og mannvirki til 
framleiðslu og flutnings rafbrku séu metin f fasteignaskrá og greiddur af þeim fasteignaskattur.
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